

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
BAN TUYÊN GIÁO - CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP
Tài liệu sinh hoạt hội viên Quý 1/2024

Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp
trong phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh
Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023

Quảng Ninh là vùng đất chứa đựng đậm đặc trầm tích lịch sử, giá trị văn hóa, giàu bản sắc, cốt cách riêng có, với sự quyện chặt giữa yếu tố địa - tự nhiên với các yếu tố địa - chính trị, kinh tế, văn hóa. Lịch sử hàng nghìn năm bền bỉ, kiên cường mở đất, dựng nghiệp, chống gặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi biên cương và loa động, sản xuất góp phần hình thành nên hệ giá trị địa phương Quảng Ninh. Những giá trị này vừa thấm thái và mang tính phổ quát của quốc gia, dân tộc, vừa hàm chứa đặc điểm riêng có của vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, trở thành tài sản vô giá của các thế hệ người Quảng Ninh, là cội nguồn sức mạnh trên hành trình xây dựng và bảo vệ quê hương, trong đó có chặng đường vẻ vang và rất đổi tự hào tròn 60 năm kể từ ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023) với khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại ¹.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò, sứ mệnh của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm của" Vùng mỏ anh hùng, góp phần thực hiện thành công "Khát vọng" ấy, ngày 30/10/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Theo đó Nghị quyết số 17-NQ/TU xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, sự đồng thuận xã hội xây dựng Đảng, chính quyền, tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững.

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 17-NQ/TU

* **Mục tiêu chung:** Phát triển con người Quảng Ninh toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực, sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng "Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, hào sảng, Sáng tạo, Văn minh" phù hợp với xu thế thời đại, thích ứng với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, trên cơ

¹ Trích bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh trên Tạp chí Cộng sản, số 1.024 (tháng 10 năm 2023).

sở kết hợp hài hòa các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh "Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa Đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Nhân dân hạnh phúc" để văn hóa, con người Quảng Ninh thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

*** Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 (18 nhóm chỉ tiêu):** (1) 100% các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở xây dựng, ban hành, thực hiện bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức công vụ phù hợp với đặc điểm lĩnh vực, nghề nghiệp, địa bàn công tác. (2) 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả tiêu chí văn hoá trong trường học. (3) Trên 90% số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. (4) Hằng năm có 95% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 97% thôn/khu đạt danh hiệu "Thôn, khu phố văn hóa"; 75% phường/thị trấn đạt danh hiệu "phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa". (5) Phân đấu 100% đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, học sinh, sinh viên, học viên sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh không mắc các tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm. (6) 100% người dân được tuyên truyền về hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh, hệ giá trị con người Quảng Ninh, hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. (7) 100% hướng dẫn viên, người sử dụng lao động và người lao động ngành du lịch trên địa bàn tỉnh, được bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, danh lam thắng cảnh, văn hóa địa phương. (8) 100% học sinh phổ thông các cấp được tiếp cận giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa và được tham quan các di tích quốc gia đặc biệt, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh. (9) 100% đơn vị hành chính cấp huyện có di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tổ chức các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. (10) Trên 90% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương. (11) Số hóa 100% các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh. (12) 100% các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng được quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị; 100% số di tích quốc gia đặc biệt được thường xuyên quản lý, tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp. (13) 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao; các thôn, khu, bản có điểm vui chơi, giải trí, thể thao dành cho Nhân dân, thanh thiếu nhi phù hợp với đặc thù vùng miền. (14) Trên 95% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có đủ phòng học cho các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật, bảo đảm các hoạt động dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông. (15) Thể thao thành tích cao của tỉnh đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc. (16) Tỷ trọng doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa trong GRDP của tỉnh đến năm 2025 và 2030 cao hơn mức bình quân chung của cả nước. (17) Phân

đầu Quảng Ninh là tỉnh thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người (HDI). (18) Xây dựng thành phố Hạ Long nằm trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, là điểm đến của các sự kiện quốc gia và quốc tế; thành phố của Di sản, Kỳ quan và Văn hóa ẩm thực, nghệ thuật truyền thống; phần đầu có ít nhất 02 thành phố của tỉnh nằm trong Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

* **Nhiệm vụ, giải pháp:** (1) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh. (2) Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. (3) Chú trọng xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa tỉnh Quảng Ninh phát triển lành mạnh, năng động, sáng tạo, nhân văn, tiên bộ, là nền tảng tinh thần vững chắc của một xã hội phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. (4) Phát triển con người Quảng Ninh toàn diện, thực sự là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. (5) Phát huy mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh.

Trách nhiệm, hành động của Hội LHPN các cấp trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, tính liên hiệp của tổ chức Hội LHPN các cấp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch số 170/KH-HPN-TGCSLP ngày 07/12/2023, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy, tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở, theo đó đề ra 08 nhóm chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết.

* **Chỉ tiêu cụ thể:** (1) 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh được học tập, quán triệt, tuyên truyền, tiếp cận bằng nhiều hình thức về đặc trưng con người Quảng Ninh "*Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh*" và các giá trị đặc trưng riêng có của tỉnh "*Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc*". (2) 100% cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp xây dựng, ban hành, thực hiện bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức công vụ phù hợp với tổ chức Hội, đặc điểm giới và địa bàn công tác và là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức, cán bộ Hội hàng năm. (3) Hàng năm có 95% trở lên hộ gia đình cán bộ hội viên phụ nữ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 85% trở lên cơ quan chuyên trách Hội (cấp tỉnh, huyện) đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị văn hóa". (4) 100% cán bộ hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về hệ giá trị tinh Quảng Ninh, hệ giá trị con người Quảng Ninh, hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người

Việt Nam. (5) 90% trở lên hội viên phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa, kênh truyền thông của Hội, của Tỉnh, địa phương, cơ sở. (6) 100% Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố chủ trì xây dựng được ít nhất 01 mô hình/câu lạc bộ về phát huy giá trị văn hóa, con người do Hội LHPN thành lập, quản lý, vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. (7) Hằng năm, Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, cơ sở tổ chức ít nhất 01 sự kiện/hoạt động về phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh. (8) 100% con cán bộ Hội chuyên trách các cấp trên địa bàn tỉnh không mắc các tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm. 100% Hội LHPN các cấp chủ động, sớm tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện ngay trong quý I năm 2024 gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 "*Tích cực tham gia phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội*".

* **Nhiệm vụ, giải pháp:** (1) Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động thực hiện Nghị quyết. *Các cấp Hội nghiêm túc học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết* theo chỉ đạo của cấp ủy và phổ biến, quán triệt đến cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức (hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thi, lồng ghép sinh hoạt chi tổ Hội, qua các kênh truyền thông, internet và mạng xã hội,..). *Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, vùng miền, trọng tâm là truyền thông chủ động trên mạng xã hội thông qua trang website, page, nhóm zalo, facebook...; thường xuyên tuyên truyền về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, điển hình trong phát huy giá trị con người Quảng Ninh gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.* (2) Phát huy vai trò của Hội LHPN, tích cực tham gia xây dựng và phát triển giá trị văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, xây dựng và phát huy sức mạnh nội sinh của con người Quảng Ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội gắn với phát huy hệ giá trị con người Quảng Ninh; nâng cao chất lượng, tạo sự lan tỏa các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phát triển con người Quảng Ninh toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực, sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng "*Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hòa sáng, Sáng tạo, Văn minh*", phong trào học và làm theo Bác, mô hình "Dân vận khéo". (3) Tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện cho phụ nữ trở thành trung tâm, chủ thể, nguồn lực cho sự phát triển; tăng cường quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa đa dạng của Quảng Ninh trên nền tảng số của tổ chức Hội đến với bạn bè trong nước và quốc tế về các giá trị đặc trưng của Quảng Ninh "*Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc*"; đẩy mạnh giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa",

"Tương thân tương ái", kỹ năng xã hội cho các tầng lớp phụ nữ; phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, xóa bỏ các hủ tục, lối sống thực dụng, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. (4) Tập trung các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em gái nhất là phụ nữ, trẻ em gái ở vùng sâu xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi,... thông qua các chương trình như "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", chương trình "Mẹ đỡ đầu", các đề án, dự án Hội LHPN được giao chủ trì như: Đề án 938 về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027"; Đề án 939 về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023"; Đề án "Tuyên truyền, vận động cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025"; Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...(5) Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em gái thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách và tham gia giải quyết các vụ việc bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em; đồng hành, chăm lo cho phụ nữ thuộc các ngành, lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, an ninh, quốc phòng), nhất là đội ngũ nữ văn nghệ sĩ, tài năng trẻ nữ thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. (6) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức Hội, nhất là ở địa bàn dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng địa bàn dân cư an toàn, văn hóa; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội và phong trào phụ nữ. Quan tâm công tác phát triển đảng viên từ nguồn cán bộ chi, tổ Hội đảm bảo yêu cầu chất lượng; phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. (7) Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, phụ nữ và nhân dân; tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các phong trào thi đua, cuộc vận động: "*Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường*", "*Ngày Chủ nhật xanh*", "*Phụ nữ Quảng Ninh xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 5 có 3 sạch*", các câu lạc bộ/mô hình về bảo vệ môi trường (phòng chống rác thải nhựa, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định, xử lý rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình,...); tập trung nguồn lực vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thực hiện nếp sống, ăn ở hợp vệ sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới (8)

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng: tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân phát triển các câu lạc bộ sinh hoạt nghệ thuật văn hóa dân gian trong cộng đồng dân cư; tích cực bảo tồn và tham gia các lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa, tuần văn hóa - thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc; bảo tồn, quảng bá, giới thiệu văn hóa truyền thống, kiến trúc đặc trưng, không gian văn hóa sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,... tại địa bàn khu dân cư (phong trào dân vũ, bóng chuyền hơi, câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ...); xây dựng mới mô hình/câu lạc bộ về phát huy giá trị văn hóa, con người do Hội LHPN thành lập, quản lý, vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả góp phần bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, riêng có của Quảng Ninh; tích cực, gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân, thôn khu văn hóa, cơ quan văn hóa; xây dựng, ban hành và thực hiện bộ quy tắc ứng xử của Tỉnh, của Hội theo hướng thực hiện thường xuyên các chuẩn mực ứng xử văn minh, lịch sự với phương châm "4 xin, 4 luôn" (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ), các chuẩn mực khác về trách nhiệm ứng xử thân thiện và xây dựng môi trường sống, văn minh trên môi trường mạng xã hội, phát triển văn hóa số gắn với xây dựng công dân số, kinh tế số và xã hội số; (9) Xây dựng, ban hành, thực hiện bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức của cán bộ Hội và hội viên phụ nữ phù hợp đặc trưng con người Quảng Ninh, văn hóa vùng miền và tổ chức Hội LHPN; đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong tổ chức Hội LHPN và cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp; tổ chức các sự kiện truyền thông thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ và nhân dân, tôn vinh giá trị người phụ nữ Quảng Ninh, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, quảng bá hình ảnh con người, giá trị văn hóa Quảng Ninh và chủ động hội nhập quốc tế. (10) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát; sơ/tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Khơi dậy khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại với hệ giá trị đặc trưng riêng có là trách nhiệm, sứ mệnh của Nhân dân các dân tộc, trong đó có phụ nữ Quảng Ninh. Để thực hiện thành công khát vọng này, các cấp Hội LHPN, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ dù ở bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào cần tiếp tục thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thi đua học tập, lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển chung của Tỉnh./.